

บัญชี ชื่อเรื่องวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติด้านต่าง ๆ
ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2554

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
1	การรับรู้ข่าวสารด้านการเมืองของชุมชนชนบทในสังคมไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
2	การบูรณาการพื้นฐานประชาธิปไตย	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
3	การปฏิรูปที่ดินช่วยส่งเสริมความมั่นคงของชาติได้อย่างไร	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
4	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยบนความหลากหลายของสังคมไทยในยุคการเปลี่ยนแปลง	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
5	กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.ลพบุรี
6	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด	สังคมจิตวิทยา	จ.พิษณุโลก
7	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.ปราจีนบุรี
8	การจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันให้กับผู้บุกรุก	สังคมจิตวิทยา	จ.ร้อยเอ็ด
9	การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.ร้อยเอ็ด
10	การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านกับความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.ร้อยเอ็ด
11	การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตามแนวชายแดน	สังคมจิตวิทยา	จ.เลย
12	การพัฒนาประชาธิปไตยกับงานความมั่นคงแห่งชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
13	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความมั่นคงภายในของรัฐ	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
14	กระทรวงมหาดไทย ภายใต้บริบทการรับใช้ประชาชนในปัจจุบัน	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
15	การพัฒนาความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและท้องที่ในการพัฒนาประเทศ	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
16	การแสวงหาความร่วมมือเพื่อสมานฉันท์ ภายใต้วิกฤติความขัดแย้ง	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
17	การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารกับการปกป้องสถาบันของชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
18	การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของชาติเพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.อุดรธานี
19	การพัฒนาระบบข้าราชการไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.อุดรธานี

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
20	การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการชุมนุมประท้วง	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
21	การสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
22	การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยภูมิ
23	กลุ่มผลประโยชน์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
24	การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวชายแดน	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
25	การประเมินความต้องการจำเป็นในการรักษาความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
26	การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่รัฐของจังหวัดอำนาจเจริญในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
27	การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา สมรรถนะคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
28	การประเมินความต้องการจำเป็นของภาคเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
29	การประเมินความต้องการจำเป็นของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
30	การมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจยามชายฝั่ง (coast guard)	สังคมจิตวิทยา	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
31	การแก้ไขความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติ	สังคมจิตวิทยา	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
32	“การบริโภคสื่อแบบเลือกข้าง” ความต่างที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	สังคมจิตวิทยา	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
33	การศึกษาภาคบังคับของเด็กไร้สัญชาติในไทย	สังคมจิตวิทยา	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
34	กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	สังคมจิตวิทยา	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
35	การส่งเสริมการสร้างความจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพร้อมเผชิญกับประเพณีของภัย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในกระทรวงมหาดไทย	สังคมจิตวิทยา	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
	การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยต่าง ๆ และความรุนแรงทางสังคม กรณีศึกษา...		
36	การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการช่วยเหลือ การบรรเทาและการฟื้นฟูภายหลังจากการเกิดภัย เพื่อลดความเสียหายและความรู้สึกบอบช้ำได้อย่างทันทั่วทั้งที่และกลับคืนสู่ภาวะปกติของสังคมโดยเร็ว	สังคมจิตวิทยา	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
37	การศึกษาการยอมรับ ให้เกียรติในคุณค่าของความเห็นที่แตกต่าง และการปกป้องวิถีชีวิตของประชาชน โดยการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ	สังคมจิตวิทยา	ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
38	การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตามแนวชายแดน	สังคมจิตวิทยา	จ.เลย
39	การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (ไม้ ที่ดิน ฯลฯ)	สังคมจิตวิทยา	จ.เลย
40	การป้องกันภัยคุกคามด้านวัฒนธรรมของชาติ	สังคมจิตวิทยา	กongsong สป.
41	การวางแผนบริหารจัดการและกำหนดมาตรฐานใหม่ของน้ำดิบสำหรับการประปานครหลวงในอนาคต	สังคมจิตวิทยา	การประปานครหลวง
42	การบริหารความเสี่ยงวิกฤติน้ำเค็มต่อระบบการผลิตน้ำประปา	สังคมจิตวิทยา	การประปานครหลวง
43	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการเกษตรกรรมและสาธารณสุขภาค	สังคมจิตวิทยา	การประปานครหลวง
44	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	กรมโยธาธิการ และผังเมือง
45	การศึกษาแนวทางมาตรการการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สังคมจิตวิทยา	กรมโยธาธิการ และผังเมือง
46	การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่มีผลกระทบต่อปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	สังคมจิตวิทยา	ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
47	การถูกลดรอนเชิงเปรียบเทียบ (Relative Deprivation)	สังคมจิตวิทยา	ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
48	การศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	สังคมจิตวิทยา	ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
49	การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	สังคมจิตวิทยา	จ.ลพบุรี
50	การวิจัยเพื่อพัฒนาพนักงานสอบสวนต้นแบบ	สังคมจิตวิทยา	จ.ลพบุรี

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
51	กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับมาตรการทางสังคม จิตวิทยา	สังคมจิตวิทยา	จ.สระบุรี
52	การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
53	การสื่อสารที่เสริมสร้างพลังทางสังคม	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
54	การบริหารจัดการชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา....	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
55	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความมั่นคงของชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
56	การกระทำความผิดเกี่ยวกับเด็ก สตรี แรงงาน	สังคมจิตวิทยา	จ.เชียงราย
57	1การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	สังคมจิตวิทยา	จ.เชียงราย
58	19การฮั้วประมูลและการเสนอแข่งขันราคา	สังคมจิตวิทยา	จ.เชียงราย
59	1การพัฒนาความแตกต่างทางความคิดสู่จุดหมายเดียวกัน	สังคมจิตวิทยา	จ.อ่างทอง
60	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ อำเภอ...จังหวัด...	สังคมจิตวิทยา	สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จ.จันทบุรี
61	การทำงานแบบบูรณาการ การให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ดิน หัวข้อ การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและห้องชุดแก่หญิงไทย ก่อนทำการสมรส กับสามีชาวต่างชาติ กรณีศึกษา: กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย กับ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ	สังคมจิตวิทยา	กรมที่ดิน
62	การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรกับปัญหาความมั่นคงบริเวณ ชายแดนไทย - พม่า กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอท่าแซะ	สังคมจิตวิทยา	จ.ชุมพร
63	การศึกษาและการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า	สังคมจิตวิทยา	จ.ชุมพร
64	การจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรผู้ยากไร้	สังคมจิตวิทยา	จ.ชุมพร
65	การพัฒนาชุมชน เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน	สังคมจิตวิทยา	กรมการพัฒนาชุมชน
66	การสร้างสวัสดิการสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงในชุมชน	สังคมจิตวิทยา	กรมการพัฒนาชุมชน
67	การพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อขจัดความยากจน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันท้องถิ่น	สังคมจิตวิทยา	กรมการพัฒนาชุมชน
68	การศึกษารูปแบบกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ใน สังคม	สังคมจิตวิทยา	กรมการพัฒนาชุมชน
69	กระบวนการจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีในชาติ	สังคมจิตวิทยา	กรมการพัฒนาชุมชน
70	ความแตกต่างของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อการแสดงออกด้านการเมือง ของสังคมไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
71	ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการภาครัฐ	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
72	ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรต่อการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
73	ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารของกรมราชทัณฑ์ในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
74	ความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
75	ความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
76	ครอบครัวมั่งคั่งชาติมั่นคง	สังคมจิตวิทยา	จ.ปราจีนบุรี
77	ความสำเร็จของการใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการพัฒนาความปลอดภัยของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
78	ความมั่นคงแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
79	ความมั่นคงของชาติกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด	สังคมจิตวิทยา	จ.แพร่
80	ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อความมั่นคงของชาติไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.อุดรธานี
81	คอร์รัปชันกับความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
82	ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนโยบายและการบริหารของรัฐ "ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดนครพนม"	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
83	ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนโยบายและการบริหารของรัฐ "ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
84	ความสัมพันธ์ระหว่างความยากจนของประชาชนกับปัญหาความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
85	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำท้องถิ่นกับประชาชนที่มีผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคง	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
86	ความเหลื่อมล้ำของโครงสร้างทางสังคมไทย กับวิกฤตทางการเมืองและความมั่นคง	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยภูมิ
87	ความเชื่อและวัฒนธรรมกับวิกฤตทางการเมือง	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยภูมิ
88	ความขัดแย้งในสังคมส่งผลต่อความ	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
89	ความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัย	สังคมจิตวิทยา	จ.สกลนคร

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
90	โครงการปรับปรุงผังเมือง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยุทธศาสตร์ความมั่นคง	สังคมจิตวิทยา	กรมโยธาธิการและผังเมือง
91	ความพึงพอใจต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ	สังคมจิตวิทยา	จ.สระบุรี
92	คณะกรรมการหมู่บ้านกับการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
93	จิตสำนึกในการบริการประชาชน ภายใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
94	จริยธรรมของสื่อมวลชนต่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยภูมิ
95	จนรายได้ จนโอกาส จนสิทธิ์ กับการพัฒนาพื้นฐานมนุษย์	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
96	จิตสำนึกต่อหน้าที่และสังคมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	สังคมจิตวิทยา	จ.สกลนคร
97	ชาตินิยมกับสังคมไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
98	ด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
99	ดัชนีความสุขของประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา....	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
100	ทำอย่างไรให้คนไทยสามัคคีไม่แตกแยก	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
101	ทัศนคติของนักศึกษาวิชาทหารต่อการทำหน้าที่กำลังสำรองของกองทัพไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
102	เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่กับความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.ร้อยเอ็ด
103	ทางเลือกของข้าราชการไทยในสังคมของการสร้างความสามัคคี	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
104	ทำอย่างไรประเทศไทยจึงจะมีภาวะที่สงบและมั่นคงต่อไป	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
105	ทำอย่างไรประเทศไทยจึงจะไม่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายและแบ่งสี	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
106	ทำอย่างไรสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จะดำรงเป็นสถาบันหลักอยู่กับชาติตลอดไป	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
107	โทรทัศน์ดาวเทียมกับความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
108	ทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	สังคมจิตวิทยา	สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.
109	ท้องถิ่นนิยมกับความมั่นคง	สังคมจิตวิทยา	จ.นครสวรรค์
110	ทบทวนบทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย	สังคมจิตวิทยา	จ.สกลนคร
111	เทคโนโลยีสร้างความมั่นคงภายในประเทศไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
112	ทุนทางสังคม : ปัจจัยเสริมสร้างสังคมที่เป็นสุข	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
113	เทคนิคการแสวงหาความร่วมมือเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติด ในชุมชนชายแดน/หมู่บ้านชายแดนตะวันออก	สังคมจิตวิทยา	สำนักงานจังหวัด จันทบุรี
114	แนวทางการปลูกฝังความภาคภูมิใจต่อเยาวชนไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
115	แนวทางการสร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ ศึกษา กรณีจังหวัด....	สังคมจิตวิทยา	จ.ภูเก็ต
116	แนวทางการกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวใน ประเทศไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.ภูเก็ต
117	นักศึกษา วปอ. กับความมั่นคงของประเทศไทยภายใต้บริบทสังคม หลังพฤษภา 2553	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
118	แนวทางการสลายการชุมนุมโดยสันติวิธี	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยภูมิ
119	แนวทางการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
120	แนวทางพัฒนาระบบการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
121	แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	สังคมจิตวิทยา	จ.เพชรบูรณ์
122	แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐต่อการชุมนุมขนาดใหญ่	สังคมจิตวิทยา	จ.ขอนแก่น
123	แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐต่อการชุมนุมขนาดใหญ่	สังคมจิตวิทยา	ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
124	แนวทางในการจัดสรรที่ดินของราษฎรในจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็น ศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์	สังคมจิตวิทยา	จ.สระบุรี
125	บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการส่งเสริมความ มั่นคงแห่งชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.ปราจีนบุรี
126	บทบาทของสื่อมวลชนกับความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.ร้อยเอ็ด
127	บ่อนการพนันบริเวณชายแดน: ผลกระทบด้านความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม ศึกษากรณี ผลกระทบของบ่อนการพนันใน แขวงสะหวันนะเขตที่มีต่อจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด)	สังคมจิตวิทยา	จ.มุกดาหาร
128	บทบาทของผู้นำท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อการสร้างสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
129	บทบาทผู้นำชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้าน อพป.	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
130	บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	สังคมจิตวิทยา	ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
131	บทบาทของนายอำเภอ (fast track) ต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	สังคมจิตวิทยา	ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
132	บริบทของครอบครัวในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา....	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
133	บทบาทภาครัฐกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
134	บทบาทสื่อมวลชนในการเสริมสร้างความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	ที่ทำการปกครอง จ.จันทบุรี
135	บทบาทอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกับการป้องกันการ135 เผยแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี	สังคมจิตวิทยา	สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จ.จันทบุรี
136	บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง	สังคมจิตวิทยา	สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จ.จันทบุรี
137	บทบาทของ ศอบต.ภายหลังจากการจัดตั้งเป็นองค์การถาวรใน การบูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของ ประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	สังคมจิตวิทยา	กรมที่ดิน
138	บทบาทของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันการบุกรุกที่ สาธารณประโยชน์/ทรัพยากรธรรมชาติตาม พ.ร.บ.ลักษณะ ปกครองท้องที่ กรณีศึกษาพื้นที่....	สังคมจิตวิทยา	กรมที่ดิน
139	ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
140	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการ จากภาครัฐ	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
141	ปัจจัยที่ทำให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
142	ปัจจัยที่มีผลให้ผู้ต้องขังก่อเหตุร้ายภายในเรือนจำ	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
143	ปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
144	ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมกับผลกระทบความมั่นคงแห่งชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.ปราจีนบุรี
145	ปัญหาความแตกแยกทางความคิดในสังคม	สังคมจิตวิทยา	จ.ชลบุรี

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
146	ปัญหาความยากจน	สังคมจิตวิทยา	จ.ชลบุรี
147	ปัญหายาเสพติด	สังคมจิตวิทยา	จ.ชลบุรี
148	ปัญหายาเสพติด	สังคมจิตวิทยา	จ.ราชบุรี
149	ปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้า	สังคมจิตวิทยา	จ.ราชบุรี
150	ปัญหายาเสพติดกับความมั่นคงภายในประเทศไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.กำแพงเพชร
151	ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
152	ปัญหาสังคมไทย อันจะนำไปสู่ลูกหลานไทยในอนาคต	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
153	ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคม	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
154	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลต่อความสงบเรียบร้อยของ ชุมชน	สังคมจิตวิทยา	จ.อุดรธานี
155	ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัด มหาสารคามตามโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของ ชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.มหาสารคาม
156	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานของความ มั่นคงที่ยั่งยืน	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
157	ประสิทธิภาพกลไกของรัฐในการป้องกันและรักษาความสงบ เรียบร้อย	สังคมจิตวิทยา	จ.สกลนคร
158	ประสิทธิภาพกลไกของรัฐในการป้องกันและรักษาความสงบ เรียบร้อย	สังคมจิตวิทยา	จ.สกลนคร
159	ประปาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานกับความมั่นคงของชาติ	สังคมจิตวิทยา	การประปานครหลวง
160	ปัจจัยความสำเร็จและการนำผลมาปฏิบัติต่อการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	สังคมจิตวิทยา	ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
161	ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการต่อต้านจากชุมชนในการสร้างโรงงาน กำจัดขยะด้วยเชื้อเพลิง	สังคมจิตวิทยา	จ.ลพบุรี
162	ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ	สังคมจิตวิทยา	จ.ลพบุรี
163	ปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมไทย	สังคมจิตวิทยา	สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.จันทบุรี
164	ปัญหาข้อกฎหมายในการบริหารที่ดิน ภพท.5 ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)	สังคมจิตวิทยา	กรมที่ดิน
165	ปัญหาการจัดกองทุนในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรพัฒนา	สังคมจิตวิทยา	กรมที่ดิน

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
	เอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม กรณีศึกษา....		
166	ปัจจัยที่ทำให้เยาวชนติดยาเสพติดและการป้องกันแก้ไข	สังคมจิตวิทยา	จ.ชุมพร
167	แผนการสร้างความปลอดภัยแห่งชาติของรัฐบาลไทยกับบริบทของประชาชนไทยในปัจจุบัน	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
168	ผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว กรณีความขัดแย้งในสังคม	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
169	ผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งต่อระดับความเข้มแข็งของชุมชน	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
170	แผนการรักษาความปลอดภัยศาลากลางจังหวัดในสถานการณ์ฉุกเฉิน	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยภูมิ
171	ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการแพร่ระบาดของยาเสพติด	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
172	แผนชุมชนเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน : กรณีศึกษา.....	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
173	ผู้มีอิทธิพล บ่อนการพนัน สถานบริการ อบายมุข	สังคมจิตวิทยา	จ.เชียงราย
174	แผนชุมชน : ทางเลือกการพัฒนาชนบทไทย	สังคมจิตวิทยา	กรมการพัฒนาชุมชน
175	พลังมวลชนเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
176	พุทธศาสนากับบทบาทในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	สังคมจิตวิทยา	ที่ทำการปกครอง จ.จันทบุรี
177	ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
178	ภัยคุกคามข้ามชาติด้านชาติพันธุ์	สังคมจิตวิทยา	จ.แม่ฮ่องสอน
179	มูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรม	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
180	เยาวชนไทยต่อความรักชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
181	ยาเสพติดกับความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
182	ยุทธศาสตร์สร้างความปลอดภัยแห่งชาติไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยภูมิ
183	ยาเสพติด	สังคมจิตวิทยา	จ.เชียงราย
184	ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
185	ระยะเวลาการคุมประพฤติที่เหมาะสม	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
186	รูปแบบของเรือนจำที่เหมาะสมกับอาชญากรในประเทศไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
187	ระดับความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดมหาสารคามในการฝึกอบรมการจัดตั้งลูกเสือชาวบ้าน โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.มหาสารคาม
188	ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน	สังคมจิตวิทยา	จ.มหาสารคาม

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
	(อสป.) ต่อการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ศึกษากรณี จังหวัดมหาสารคาม		
189	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTU) ช่วยลดอาชญากรรมได้มากน้อย แค่ไหน	สังคมจิตวิทยา	จ.ชุมพร
190	ระบบการศึกษากับการสร้างสำนึกความเป็นไทยในการห่วงแหน สมบัติของชาติ	สังคมจิตวิทยา	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น
191	ลักษณะความผิดที่สมควรใช้มาตรการเลี้ยงโทษจำคุก	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยนาท
192	วิชาประวัติศาสตร์กับความมั่นคงของชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.สมุทรสงคราม
193	วิถีคนไทยกับความมั่นคงของสถาบันชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.ลพบุรี
194	วิถีชีวิตประชาชนไทยในรอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
195	วิทยุชุมชนกับความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
196	วิทยุชุมชนกับความมั่นคง	สังคมจิตวิทยา	จ.นครสวรรค์
197	ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก ภัยด้านความมั่นคงของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข	สังคมจิตวิทยา	ป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย
198	ศึกษาประสิทธิภาพการใช้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย พ.ศ.2550 ในการป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วง และก่อการจลาจล	สังคมจิตวิทยา	ป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย
199	สาธารณภัยกับความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
200	สังคมไทยในปัจจุบันกับสังคมไทยในอนาคต	สังคมจิตวิทยา	จ.นครราชสีมา
201	สื่อสารมวลชนกับความมั่นคงของชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.อุดรธานี
202	สมรรถนะที่จำเป็นของอาสาสมัครรักษาดินแดนในการรักษาความ มั่นคงภายใน ในสถานการณ์ปัจจุบัน	สังคมจิตวิทยา	จ.บุรีรัมย์
203	เสรีภาพสื่อมวลชน กับการนำเสนอข่าวด้านความมั่นคง	สังคมจิตวิทยา	จ.ชัยภูมิ
204	สิทธิเสรีภาพที่เกินขอบเขต เป็นตัวแปรสำคัญต่อความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
205	สถาบันหลักกับความมั่นคงของชาติ	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
206	สภาพปัญหาและความต้องการการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน แนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคง	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
	ภายในของจังหวัดอำนาจเจริญ		
207	สภาพปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
208	สภาพปัญหาและความต้องการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
209	สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดตั้ง อปพร. หมู่บ้านจังหวัดอำนาจเจริญ	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
210	สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในไทย	สังคมจิตวิทยา	สถาบันดำรง-ราชานุภาพ สป.
211	เสถียรภาพและความมั่นคงของแหล่งน้ำดิบและการเชื่อมโยงกลุ่มน้ำแม่กลองกับกลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อการผลิตน้ำประปา	สังคมจิตวิทยา	การประปานครหลวง
212	สวัสดิการชุมชน: ความเสมอภาคเส้นทางสู่สุขและสันติในชุมชน	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง
213	สิทธิและผลประโยชน์ที่เกษตรกรรายย่อยได้รับภายหลังการดำเนินการตามนโยบายโฉนดชุมชน	สังคมจิตวิทยา	กรมที่ดิน
214	สถาบันการเงินชุมชน : การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	สังคมจิตวิทยา	กรมการพัฒนาชุมชน
215	หลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเยาวชนในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความขัดแย้งทางสังคม	สังคมจิตวิทยา	จ. ชัยนาท
216	หมู่บ้านชายแดนกับความมั่นคงชายแดน	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
217	หลักธรรมาภิบาลกับความมั่นคง	สังคมจิตวิทยา	จ.นครสวรรค์
218	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านแห่งความสามัคคีชุมชน	สังคมจิตวิทยา	กรมการพัฒนาชุมชน
219	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกในการปกป้องสถาบันสามัคคีคนในชาติ	สังคมจิตวิทยา	กรมการพัฒนาชุมชน
220	ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแรงงานต่างด้าว ให้รอบรู้บริบทประเทศไทย	สังคมจิตวิทยา	จ.สระบุรี
221	อิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.บุรีรัมย์
222	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., อบต.)กับความมั่นคงภายใน	สังคมจิตวิทยา	จ.นครพนม
223	องค์ประกอบจัดระบบและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	สังคมจิตวิทยา	จ.อำนาจเจริญ
224	อินเตอร์เน็ตกับความมั่นคง	สังคมจิตวิทยา	จ.นครสวรรค์

ที่	เรื่อง	ลักษณะวิชา	หน่วยงาน/ จังหวัดที่เสนอ
225	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บทบาทในการเสริมสร้างความ ปรองดองของชุมชน	สังคมจิตวิทยา	จ.ลำปาง